
เริ่มประชุม  เวลา ๐๙.๑๐ น. ประธานสภาฯ ได้จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย 
ประธานสภาฯ  ขณะนี้เวลา ๐๙.๑๐ น สมาชิกได้ลงชื่อเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง

อรุณ สมัยสามัญที่ 1/๒๕๖4 ครั้งที่ 1 ขอเปิดการประชุมสภาฯ และด าเนินการประชุม
ตามวาระต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 1/๒๕๖4 ครั้ง 1 ส่วนเรื่องประธาน

แจ้งให้ที่ประชุมทราบ คงไม่มีอะไรครับ 
ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภา วาระต่อไปเป็นวาระรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ๓/๒๕๖๓ ครั้ง ๑ ในวันที่ 

28 ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ขอเชิญสมาชิกสภาฯทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมสภา
ฯ โดยการตรวจสอบไปทีละหน้าพร้อม ๆ กันหากมีการแก้ไข สมาชิกสภาฯ ท่านใดแก้ไข
รายงานการประชุมหรือไม่ เชิญครับ 

นายสุริน เรียนท่านประธานฯ ผมนายสุริน จินดาทะเล สมาชิกหมู่ ๙ บ้านโนนปอแดง ผมอยากให้
สมาชิกทุกท่านอ่านรายงานการประชุมช่วย ๆ กันดูนะว่าท่านได้พูดอะไร ขาดตกตรงใหน
ก็ช่วยกันเพ่ิมเติม เพื่อความถูกต้องของสภาเรา ในส่วนที่ผมได้พูด ในเรื่องที่ผมขอโครงการ
วางท่อ ความเดิมก็มีอยู่แล้ว แต่ผมขอเพ่ิมเติมตรงที่ ผมถามปลัด ปลัดได้ตอบว่าไม่มีส่วนรู้
ในการวางท่อมาวางนะครับ ปลัดบอกให้ผมไปเอาเรื่องกับคนที่ตัดถนนครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดขอแก้ไข หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ที่  ๓/๒๕๖๓ ครั้ง 

๑ ในการประชุมสภาฯ ในวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
มติที่ประชุม รับรองรายงาน 

- เห็นชอบ  ๒5 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ       - เสียง  
- งดออกเสียง    -  เสียง 

 (ขณะขอมติที่ประชุมมีสมาชิกฯ อยู่ในที่ประชุม ๒5 คน) 
 
ระเบียบวาระที ๓ ญัตติด่วน 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
  ๔.๑ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 จ านวน 3 

รายการ 
  4.2.การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 จ านวน 2 

รายการ 
 4.3. ขออนุมัติจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 1 โครงการ เป็นเงิน 4,161,000 

บาท 
ประธานสภาฯ มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายบ้างครับ เชิญครับ 



นายสุริน เรียนท่านประธานฯ ผมนายสุริน จินดาทะเล สมาชิกหมู่ ๙ บ้านโนนปอแดง เรื่องของ
ญัตติที่เสนอเข้ามา ในส่วนของถนนลาดยางสายบ้านดะแลง ซึ่งการประชุมครั้งที่ผ่านมา
มติที่ประชุมให้ฉลอไปก่อน ให้น ามาพิจารณาในวันนี้แทน วันนี้ผู้บริหารก็ได้เสนอญัตติ
โครงการตัวนี้เข้ามาอีกพร้อมแบบบัญชีรายการก่อสร้าง ให้สมาชิกช่วยกันตรวจสอบช่วยดู
ด้วยว่าเป็นอย่างไรบ้าง เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนครั้งก่อนที่ต้องการถนนลาดยางแบบ
แอสฟัลท์ติกแต่ได้แบบแคบซีล และผมเสนอให้น าโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้าน
ดะแลงขึ้นมาพิจารณาก่อนครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ตามที่ท่านสุริน ได้ขอให้เลื่อนพิจารณาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต บ้านดะแลง หมู่ที่ ๑๑ จากทางเข้าหมู่บ้านถนนสายโชคชัยครบุรี ถึงสี่แยกป่ายาง 
ขึ้นมาพิจารณาก่อน ผมขอมติที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เลื่อนพิจารณาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บ้าน
ดะแลง หมู่ที่  ๑๑ จากทางเข้าหมู่บ้านถนนสายโชคชัยครบุรี ถึงสี่แยกป่ายาง ขึ้นมา
พิจารณาก่อน 

ประธานสภาฯ มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมบ้างครับ ถ้ามีเชิญครับ 
ประธานสภาฯ มีท่านใดจะอธิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติในที่ประชุม การขออนุมัติจ่ายขาด

เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน ๑ โครงการ รวมเป็นเงิน 4,161,000 บาท โครงการ
ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บ้านดะแลง หมู่ที่ ๑๑ จากทางเข้า
หมู่บ้านถนนสายโชคชัยครบุรี ถึงสี่แยกป่ายาง ขอมติครับ  

มติที่ประชุม มีมติ  อนุมัติ จ่ ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสมจ านวน ๑  โครงการ รวมเป็ น เงิน 
4,161,000 บาท โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บ้านดะแลง 
หมู่ที่ ๑๑ จากทางเข้าหมู่บ้านถนนสายโชคชัยครบุรี ถึงสี่แยกป่ายาง 

- เห็นชอบ  ๒๕ เสียง 
- ไม่เห็นชอบ         - เสียง 
- งดออกเสียง    - เสียง 
(ขณะขอมติที่ประชุมมีสมาชิกฯ อยู่ในที่ประชุม ๒5 คน) 

  

  ๔.๑ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 จ านวน 3 
รายการ 

        - ๑. โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงรูปทรงถ้วยแชมเปญพร้อมขยายเขตท่อ
เมนต์ประปา  บ้านวังตะแบก หมู่ที่ 4 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าโครงการก่อสร้างระบบประปา
หอถังสูงรูปทรงถ้วยแชมเปญพร้อมขยายเขตท่อเมนต์ประปา (ข้อความเดิม) ขนาดความจุ 
20.00 ลูกบาศก์เมตร สูง  20.00 เมตร (แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเป็น) ขนาดความ
จุ 12.00 ลูกบาศก์เมตร สูง  12.00 เมตร พร้อมเชื่อมต่อระบบสูบจ่ายและขยายเขต
ท่อเมนท์ประปาหมู่บ้าน (รายละเอียดตามแบบแปลนตามที่ อบต.ทุ่งอรุณ ก าหนด) พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1  ป้ายและป้ายโครงการ 1 ป้าย งบประมาณทั้งสิ้น 
250,000.00 บาท (-สองแสนห้าหมืน่บาทถ้วน-)   

นายพิสิษฐ์  เรียนท่านประธาน ผมนายพิสิษฐ์ พงษ์พัชรพร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ 
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ ขอชี้แจง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจง ทั้ง 3 โครงการ แก้ไขเฉพาะ (ข้อความเดิม) ขนาดความจุ 20.00 ลูกบาศก์เมตร 
สูง  20.00 เมตร (แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเป็น) ขนาดความจุ 12.00 ลูกบาศก์
เมตร สูง  12.00 เมตร เท่านั้น โครงการทุกอย่างยังเป็นโครงการเดิมครับ ขอบคุณครับ 



ประธานสภาฯ มีท่านใดจะอธิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติในที่ประชุม  ขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงรูปทรงถ้วยแชมเปญพร้อม
ขยายเขตท่อเมนต์ประปา  บ้านวังตะแบก หมู่ที่ 4 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าโครงการก่อสร้าง
ระบบประปาหอถังสูงรูปทรงถ้วยแชมเปญพร้อมขยายเขตท่อเมนต์ประปา (ข้อความเดิม) 
ขนาดความจุ 20.00 ลูกบาศก์เมตร สูง  20.00 เมตร (แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
เป็น) ขนาดความจุ 12.00 ลูกบาศก์เมตร สูง  12.00 เมตร พร้อมเชื่อมต่อระบบสูบ
จ่ายและขยายเขตท่อเมนท์ประปาหมู่บ้าน (รายละเอียดตามแบบแปลนตามที่ อบต.ทุ่ง
อรุณ ก าหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1  ป้ายและป้ายโครงการ 1 ป้าย 
งบประมาณท้ังสิ้น 250,000.00 บาท (-สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)  ขอมติครับ  

มติที่ประชุม มีมติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงรูปทรง
ถ้วยแชมเปญพร้อมขยายเขตท่อเมนต์ประปา  บ้านวังตะแบก หมู่ที่ 4 เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดท าโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงรูปทรงถ้วยแชมเปญพร้อมขยายเขตท่อเมนต์
ประปา (ข้อความเดิม) ขนาดความจุ 20.00 ลูกบาศก์เมตร สูง  20.00 เมตร (แก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเป็น) ขนาดความจุ 12.00 ลูกบาศก์เมตร สูง  12.00 เมตร 

- เห็นชอบ  ๒๕ เสียง 
- ไม่เห็นชอบ         - เสียง 
- งดออกเสียง    - เสียง 
(ขณะขอมติทีป่ระชุมมีสมาชิกฯ อยู่ในที่ประชุม ๒5 คน) 

 
               - ๒. โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงรูปทรงถ้วยแชมเปญพร้อมขยายเขตท่อ

เมนต์ประปา  บ้านดอนเกตุ หมู่ที่ 7 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าโครงการก่อสร้างระบบประปา
หอถังสูงรูปทรงถ้วยแชมเปญพร้อมขยายเขตท่อเมนต์ประปา (ข้อความเดิม) ขนาดความจุ 
20.00 ลูกบาศก์เมตร สูง  20.00 เมตร (แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเป็น) ขนาดความ
จุ 12.00 ลูกบาศก์เมตร สูง 12.00 เมตร พร้อมเชื่อมต่อระบบสูบจ่ายและขยายเขต
ท่อเมนท์ประปาหมู่บ้าน (รายละเอียดตามแบบแปลนตามที่ อบต.ทุ่งอรุณ ก าหนด) พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1  ป้ายและป้ายโครงการ 1 ป้าย งบประมาณทั้งสิ้น 
250,000.00 บาท (-สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)   

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะอธิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติในที่ประชุม  ขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงรูปทรงถ้วยแชมเปญพร้อม
ขยายเขตท่อเมนต์ประปา บ้านดอนเกตุ หมู่ที่ 7 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าโครงการก่อสร้าง
ระบบประปาหอถังสูงรูปทรงถ้วยแชมเปญพร้อมขยายเขตท่อเมนต์ประปา (ข้อความเดิม) 
ขนาดความจุ 20.00 ลูกบาศก์เมตร สูง  20.00 เมตร (แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
เป็น) ขนาดความจุ 12.00 ลูกบาศก์เมตร สูง  12.00 เมตร พร้อมเชื่อมต่อระบบสูบ
จ่ายและขยายเขตท่อเมนท์ประปาหมู่บ้าน (รายละเอียดตามแบบแปลนตามที่ อบต.ทุ่ง
อรุณ ก าหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1  ป้ายและป้ายโครงการ 1 ป้าย 
งบประมาณท้ังสิ้น 250,000.00 บาท (-สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)  ขอมติครับ  

มตทิี่ประชุม มีมติ อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงรูปทรงถ้วย
แชมเปญพร้อมขยายเขตท่อเมนต์ประปา บ้านดอนเกตุ หมู่ที่ 7 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท า
โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงรูปทรงถ้วยแชมเปญพร้อมขยายเขตท่อเมนต์
ประปา (ข้อความเดิม) ขนาดความจุ 20.00 ลูกบาศก์เมตร สูง  20.00 เมตร (แก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเป็น) ขนาดความจุ 12.00 ลูกบาศก์เมตร สูง  12.00 เมตร  



 
- เห็นชอบ  ๒๕ เสียง 
- ไม่เห็นชอบ         - เสียง 
- งดออกเสียง    - เสียง 
(ขณะขอมติที่ประชุมมีสมาชิกฯ อยู่ในที่ประชุม ๒5 คน) 

 

        - ๓. โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงรูปทรงถ้วยแชมเปญพร้อมขยายเขตท่อ
เมนต์ประปา บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 16 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าโครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหอถังสูงรูปทรงถ้วยแชมเปญพร้อมขยายเขตท่อเมนต์ประปา (ข้อความเดิม) ขนาด
ความจุ 20.00 ลูกบาศก์เมตร สูง 20.00 เมตร (แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเป็น) 
ขนาดความจุ 12.00 ลูกบาศก์เมตร สูง 12.00 เมตร พร้อมเชื่อมต่อระบบสูบจ่ายและ
ขยายเขตท่อเมนท์ประปาหมู่บ้าน (รายละเอียดตามแบบแปลนตามที่ อบต.ทุ่งอรุณ 
ก าหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1  ป้ายและป้ายโครงการ 1 ป้ าย 
งบประมาณท้ังสิ้น 250,000.00 บาท (-สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)   

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะอธิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติในที่ประชุม  ขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงรูปทรงถ้วยแชมเปญพร้อม
ขยายเขตท่อเมนต์ประปา บ้านหัวสะพาน หมู่ที่  16 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าโครงการ
ก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงรูปทรงถ้วยแชมเปญพร้อมขยายเขตท่อเมนต์ประปา 
(ข้อความเดิม) ขนาดความจุ  20.00 ลูกบาศก์ เมตร สูง 20.00 เมตร  (แก้ ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเป็น) ขนาดความจุ 12.00 ลูกบาศก์เมตร สูง 12.00 เมตร 
พร้อมเชื่อมต่อระบบสูบจ่ายและขยายเขตท่อเมนท์ประปาหมู่บ้าน (รายละเอียดตามแบบ
แปลนตามที่ อบต.ทุ่งอรุณ ก าหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1  ป้ายและป้าย
โครงการ 1 ป้าย งบประมาณทั้งสิ้น 250,000.00 บาท (-สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)  
ขอมติครับ  

มติที่ประชุม มีมติ อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงรูปทรงถ้วย
แชมเปญพร้อมขยายเขตท่อเมนต์ประปา บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 16 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท า
โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงรูปทรงถ้วยแชมเปญพร้อมขยายเขตท่อเมนต์
ประปา (ข้อความเดิม) ขนาดความจุ 20.00 ลูกบาศก์เมตร สูง 20.00 เมตร (แก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเป็น) ขนาดความจุ 12.00 ลูกบาศก์เมตร สูง 12.00 เมตร 

- เห็นชอบ  ๒๕ เสียง 
- ไม่เห็นชอบ         - เสียง 
- งดออกเสียง    - เสียง 
(ขณะขอมติที่ประชุมมีสมาชิกฯ อยู่ในที่ประชุม ๒5 คน) 
 

 4.2.การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 จ านวน 1 
รายการ 

                - ๑. โครงการขุดลอกอ่าง กนช. บ้านใหม่หนองปรึก  หมู่ที่  15 งบประมาณ 
210,600.00.- บาท (-สองแสนหนึ่งหมื่นหกร้อยบาทถ้วน-) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท า 

 
 



          โครงการขุดลอกอ่าง กนช. มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 6,000.00 ลูกบาศก์เมตร 
(รายละเอียดตามแบบแปลนตามที่ อบต.ทุ่งอรุณ ก าหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  1  ป้ายและป้ายโครงการ 1 ป้าย ตั้งโอนเป็นรายการใหม่ คือ โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่หนองปรึก หมู่ที่ 15 (สายอ่าง กนช.ตลอดสาย) 
งบประมาณ 210,600.00.- บาท (-สองแสนหนึ่งหมืน่หกร้อยบาทถ้วน-) เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดท าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 115.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 402.50 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหิน
คลุกเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่ (รายละเอียดตามแบบแปลนตามที่ 
อบต.ทุ่งอรุณ ก าหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  1  ป้ายและป้ายโครงการ 1 
ป้าย  

ประธานสภา มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปราย เชิญครับ 
นายพั่ว เรียนท่านประธานฯ ผมนายพ่ัว เปลี่ยนกระโทก สมาชิกหมู่ ๑๕ บ้านใหม่หนองปรึก 

เนื่องจากอ่าง กนช. น้ าเต็มอ่าง ชาวบ้านต้องการเก็บน้ าไว้ใช้ท านาจึงไม่สามารถที่จะขุด
ลอกอ่างได้ ประกอบกับชาวบ้านอยากเปลี่ยนแปลงน างบประมาณดังกล่าวมาก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่หนองปรึก หมู่ที่ 15 (สายอ่าง กนช.ตลอดสาย) ครับ 
ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะอธิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติในที่ ประชุม การอนุมัติ โอน
งบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 จาก โครงการขุดลอกอ่าง 
กนช. บ้านใหม่หนองปรึก หมู่ที่ 15 งบประมาณ 210,600.00.- บาท เป็น โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่หนองปรึก หมู่ที่ 15 (สายอ่าง กนช.ตลอดสาย) 
งบประมาณ 210,600.00.- บาท (-สองแสนหนึ่งหมื่นหกร้อยบาทถ้วน-) เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดท าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 115.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 402.50 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหิน
คลุกเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที ่ขอมติครับ  

มติที่ประชุม        มีมติ อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 จาก โครงการ
ขุดลอกอ่าง กนช. บ้านใหม่หนองปรึก หมู่ที่ 15 เป็น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้ าน ใหม่หนองปรึก  หมู่ ที่  15 (สายอ่าง กนช .ตลอดสาย ) งบประมาณ 
210,600.00.- บาท  

- เห็นชอบ  ๒๕ เสียง 
- ไม่เห็นชอบ         - เสียง 
- งดออกเสียง    - เสียง 
(ขณะขอมติที่ประชุมมีสมาชิกฯ อยู่ในที่ประชุม ๒5 คน) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
 -  ก าหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ปี 2564 

1. สมัยสามัญท่ี 2/2564 ห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 – 15 เมษายน 2564 

2. สมัยสามัญท่ี 3/2564 ห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2564 

3. สมัยสามัญท่ี 4/2564 ห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2564 

-   ก าหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ 1 ปี 2565 



     ห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2565 

ประธานสภาฯ  ครับสืบเนื่องจากครั้งนี้เป็นการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ 1 ประจ าปี 2564 ปกติการ
ประชุมสภาของเราตั้งไว้ การประชุมสภาสมัยสามัญ ไว้ปีละ 4 สมัยทุกปี ประกอบไปด้วย 
สมัยสามัญที่ 1 ห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ สมัยสามัญที่ 2 ห้วง
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 – 15 พฤษภาคม สมัยสามัญที่ 3 ห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 – 
15 สิงหาคม  และสมัยสามัญที่ 4 ห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน ท่าน
สมาชิกเห็นว่าควรคงไว้เหมือเดิมหรือไม่ครับ 

นายพิสิษฐ์ เรียนท่านประธาน การประชุมสภาสมัยสามัญ ในปี 2564 นี้ ผมคิดว่า สมาชิกสภาชุดนี้
อาจจะหมดวาระลงในช่วงเดือนพฤษภาคม เพราะอาจมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาชุดใหม่
ประมาณเดือนมิถุนายน ก่อนการเลือกตั้ง 60 วัน สมาชิกสภาก็จะหยุดปฏิบัติหน้าที่ ฉนั้น
ถ้าเราก าหนดก่อนก็เป็นการดีที่เราจะได้มีการประชุมสภาฯ อีกรอบ ถ้าเลื่อนมาเดือน
เมษายนจะเหมาะสม กรณีมีเรื่องให้พิจารณาจะได้ไม่ต้องขอทางนายอ าเภอเปิดประชุม
สมัยวิสามัญ ครับ ขอบคุณครับ 

นายสุริน เรียนท่านประธานฯ ผมนายสุริน จินดาทะเล สมาชิกหมู่ ๙ บ้านโนนปอแดง การประชุม
สภาฯ สมัยสามัญที่ 2/2564 ห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 – 15 พฤษภาคม 2564 เห็น
ว่าควรเลื่อนลงมาในเดือนเมษายนแทนครับ เลื่อนมาอยู่ในช่วงที่เรายังไม่หมดวาระครับ 
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  ครับ จากที่มีการอภิปรายมา เห็นว่าควรก าหนดสมัยเป็น 4 สมัยการประชุมสภาฯ สมัย
สามัญที่ 2/2564 ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 – 15 เดือนเมษายน สมัยสามัญที่ 3/2564 
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่  1  – 15 สิงหาคม 2564 สมัยสามัญที่  4/2564 ห้วง
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2564 และก าหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัย
สามัญ ที่ 1 ปี 2565 ห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2565 ครับผมขอ
มติที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ก าหนดสมัยเป็น 4 สมัยการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่  2/2564 ห้วง
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 – 15 เดือนเมษายน สมัยสามัญท่ี 3/2564 ห้วงระยะเวลาตั้งแต่
วันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2564 สมัยสามัญที่ 4/2564 ห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 – 
15 พฤศจิกายน 2564 และก าหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ 1 ปี 2565 ห้วง
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2565 

นายสวาด เรียนท่านประธานฯ ผมนายสวาด แคล้วกระโทก รองประธานสภาฯ วันนี้มีท่านอดีตรอง
ประธานสภาฯ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯด้วย ก็เลยอยากให้ท่านมาพูดคุยพบปะกับ
สมาชิกสภาฯ ด้วยครับ ขอเรียนเชิญครับ 

นางกมลชนก เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ในโอกาสนี้ดิฉันในฐานะตัวแทน
ของชาวบ้านด าแลง ก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ที่เล็งเห็นถึงความส าคัญของ
การสร้างถนนเข้าบ้านดะแลง ซึ่งขณะนี้บ้านดะแลงไม่มีสมาชิกสภาฯ เลย แต่ท่านยัง
อนุมัติงบประมาณสร้างถนนให้ ค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายจันทร์ เรียนท่านประธานฯ ผมนายจันทร์ เอิบผักแว่น สมาชิกหมู่ 7 บ้านดอนเกตุ ผมฝากถาม
ท่านปลัดถึงโครงการบ้านผมครับ โครงการเร่งด่วน ไม่ทราบว่าด าเนินการอย่างไรแล้วครับ 
ท่านได้ติดตามให้ผมหรือเปล่า ขอบคุณครับ 



นายพิสิษฐ์ เรียนท่านประธาน ส าหรับโครงการที่ด าเนินการในวัดดอนเกตุ ได้ท าหนังสือไปส านักพุทธ
ศาสนา ช่างได้ติดตามงานเบื้องต้นทางส านักพุทธศาสนาบอกว่าไม่มีนโยบายอนุญาตให้
ก่อสร้าง ยกเว้นจะให้เช่า แต่เรื่องให้เช่ายังไม่มีหนังสือตอบกลับมาครับ ขอบคุณครับ 

นายมานพ  เรียนท่านประธานฯ ผมนายมานพ ดาดผักแว่น สมาชิกหมู่ 8 บ้านทุ่งอรุณ อยากสอบถาม
เกี่ยวกับถนนช ารุดครับ อยากสอบถามว่าต้องใช้งบฉุกเฉินหรือเข้าแผนพัฒนา กันแน่ครับ 
ขอบคุณครับ 

นายสุริน เรียนท่านประธานฯ ผมนายสุริน จินดาทะเล สมาชิกหมู่ ๙ บ้านโนนปอแดง พอดีท่าน
มานพพูดถึงการวางท่อ ของผมก็มีปัญหาเรื่องการวางท่อ ผมอยากจะถามว่าผมต้องท า
อย่างไรต่อ ที่ผมจะท าให้พ่ีน้องที่ได้รับความเดือดร้อน ผมส่งเอกสารทุกอย่างมาแล้วรูป
ถ่าย รายชื่อผู้เดือดร้อน ช่างก็บอกว่าอาจจะรอท าพร้อมกันทั้ง 3 หมู่ สุดท้ายก็ยังไม่ได้ท า
เหมือนกับบ้านทุ่งอรุณ ทั้ง ๆ ที่ตัดถนนไปแล้วขนท่อมาวางแล้วก็ขนท่อกลับ มัน
หมายความว่าอย่างไร และผมจะต้องท าอย่างไรถึงจะได้ท่อไปวางคืนช่วยแนะน า และช่วย
ตอบด้วยครับ 

นายพิสิษฐ์ เรียนท่านประธาน เรื่องนี้ผมก็ได้ตอบในที่ประชุมครั้งก่อนแล้วว่าผมได้ท าญัตติขอจ่ายขาด
เงินสะสมเสนอที่ประชุมสภาฯ เพ่ือด าเนินการท่อระบายน้ า แต่จริง ๆ แล้วเรื่องนี้ไม่อยู่ใน
แผนฯ แต่ที่น าเข้าสภาฯครั้งที่แล้วเพ่ือให้มีการแก้ไขในสภาฯ แต่ในที่สภาฯ ไม่อนุมัติ ผมก็
ไม่สามารถท่ีจะด าเนินการครับ ขอบคุณครับ 

 นายสุริน ตอนแรกท่ีผมขอเข้ามาผมคุยกับช่างขอเป็นงบฉุกเฉิน เพราะถนนมันพังตอนนี้ก็ถมไปวิ่งไป
ทางมันทรุดลง ช่างก็บอกว่าน ารายชื่อผู้เดือดร้อนและถ่ายรูปมา ผมก็ท าตามทุกอย่างแล้ว 
จนมีการขนท่อไปวาง และตัดถนนแล้ว อยู่ ๆ ก็ไม่ท าขนท่อกลับ แต่ว่าถ้าช่วงนั้นน้ าไม่ไหล
มาพายุไม่เข้าเขาก็ท าเสร็จแล้ว และจะน าเงินส่วนใหนไปจ่ายเขา ผมก็อยากรู้ว่าใครเป็น
คนสั่งให้เขาไปท า และอีกอย่างตัดถนนแล้วไม่ท าคืออะไร ส่วนเรื่องไม่อนุมัติโครงการใน
วันนั้นไม่ได้เกี่ยวกับจุดนี้เลยครับ ผมไม่ได้ยกมือไม่เอาตรงจุดที่ผมขอมา วันนั้นที่ผมยกมือ
ไม่เอาเป็นส่วนอ่ืน ๆ ไม่เกี่ยวกับจุดนี้เลย ผมต้องท าอย่างไรถึงจะด าเนินการได้ต่อช่วย
แนะน าผมหน่อย จะได้ด าเนินการต่อครับ  

ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนหรือไม่  ขอเชิญเสนอได้  
        เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพ่ิมเติม  ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง 

อรุณทุกท่านมาก ปิดการประชุม 
 

เลิกประชุม  เวลา    16.00  น. 
 
 
 
 

    (ลงชื่อ)            ผู้จดรายงานการประชุม 
                ( นางปราณี  มิ่มกระโทก ) 
                             เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ  
 
 

  ได้ท าการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ สมัยสามัญ ที่   
1/๒๕๖4 ครั้งที่ ๑ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ๒๕๖4 ถูกต้องแล้ว 



 
 


